

NĂM THỨ 61

THỨ BA

14

THÁNG 6-2022

(16-5 năm Nhâm Dần)

SỐ: 8555



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



KỶ HỢP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV

Thảo luận một số dự án luật

Tiếp tục chương trình kỷ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 13/6, tại hội trường Diên Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, khắc phục được những hạn chế và thực tiễn phát sinh, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Tham gia vào các nội dung cơ bản về chính sách của Nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh, nhất trí với quy định Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng các điều khoản trong dự thảo lại chưa thể chế được đầy đủ chủ trương về thực hiện xã hội hóa các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Các nội dung còn chung chung, chưa thể hiện được chủ trương bảo đảm sự bình đẳng giữa các cơ sở công lập và ngoài công lập, chưa cụ thể được các chính sách khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, chưa có sự phân

tách giữa vùng thuận lợi, vùng khó khăn để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và vùng khó khăn để khuyến khích xã hội hóa.

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định các bệnh viện công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, đây cũng là một trong các giải pháp để thực hiện xã hội hóa trong y tế. Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra trong dự thảo Luật lại chưa có một điều khoản nào quy định cụ thể cho các đơn vị y tế yên tâm tự chủ. Hiện nay, cơ sở y tế được tự chủ nhưng chưa có cơ chế, phương thức, không đủ nguồn lực để chủ động phát huy năng lực chuyên môn; không tạo ra động lực thúc đẩy cho cán bộ có trình độ, không có chính sách để thu hút được nhân lực có chuyên môn giỏi... Tự chủ nhưng chưa được tự quyết định về tài chính, trong đó có việc giá dịch vụ y tế chưa được điều chỉnh gây ảnh hưởng đến hạch toán thu chi của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc tổ chức đầu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh gặp khó khăn do quy định về tham khảo giá gây nên những nguy cơ tiềm ẩn sai phạm khi thực hiện mua sắm. Nếu ra những hạn chế trên, đại biểu đề nghị ngay trong Luật cần cụ thể hóa quy định các hình thức xã hội hóa trong y tế, hướng dẫn các quy định rõ ràng của tự chủ trong y tế. Cơ sở y tế đã đủ điều kiện thực hiện tự chủ thì cho phép tự chủ hay giao cho họ tự chủ rồi để họ hoạt động tự chủ? Đề nghị cần xác định và phân nhóm đầu ra các loại dịch vụ y tế thật cụ thể. Nhóm dịch vụ thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao thì được Nhà nước tài trợ toàn bộ; (Xem tiếp trang 4)



Người lao động trên địa bàn thành phố Thái Bình được kiểm tra sức khỏe trước khi tiến vào xin phòng Covid-19. Ảnh: NHƯ HOÀNG

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Đông La (Đông Hưng). Ảnh: THÀNH TÂM

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Thái Bình

Chiều ngày 13/6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Văn Hối, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT

và TKCN) năm 2022 tại Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra sạt lở kê Hoa Nam, đề tả Trà Lý, huyện Đông

Hưng; sạt lở kê đề bồi trại phong Văn Môn, huyện Vũ Thư. Đồng thời, mưa lớn kèm sấm sét đã gây thiệt hại về người và tài sản. Trước diễn biến nguy hiểm của thiên tai, thời tiết, Thái Bình đã chủ động triển khai các giải pháp (Xem tiếp trang 4) NGUYỄN THỜI

● ĐÔNG HƯNG 5 tháng, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 14,5%

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nguyên nhiên liệu, chi phí vận tải... tăng cao song với sự đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự năng động, sáng tạo của các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nên sản xuất công nghiệp của huyện Đông Hưng vẫn đạt kết quả khả quan.

5 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng gần 14,5% so với cùng kỳ. Nhìn chung, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều ngành có mức tăng trưởng khá như dệt may, sản xuất khung nhà tiền chế, gia công cơ khí, đồ gỗ, chế biến lương thực. Công tác thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp được quan tâm đúng mức.

Để sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định, các cấp, ngành liên quan của huyện đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kêu gọi đầu tư giai đoạn tiếp theo; từng bước lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra giá trị lớn theo mục tiêu tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như chế biến lương thực thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ; ưu tiên lựa chọn các dự án công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi trường, công nghiệp sạch, công nghệ sinh học.

TÔ PHƯƠNG
(Đài TTTH Đông Hưng)

● KIẾN XƯƠNG Tập trung tu bổ, sửa chữa các công trình phục vụ điều tiết nước và phòng, chống lụt bão

Theo đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022, toàn huyện Kiến Xương phần đầu gieo cấy 11.160ha lúa mùa, trên 1.800ha cây màu hè thu và 3.850ha cây vụ đông trở lên. Từ mục tiêu phần đầu và kế hoạch sản xuất đề ra, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã xây dựng phương án điều tiết nước, kế hoạch vận hành hệ thống công trình phục vụ sản xuất và phòng, chống úng; phần đầu hoàn thành tu bổ, sửa chữa các công trình phục vụ điều tiết nước vụ mùa, các công trình phòng, chống lụt bão trước ngày 15/6; kiểm tra, đánh giá tình trạng lấn chiếm công trình thủy lợi, thực hiện giải phóng dòng chảy; phối hợp với Điện lực Kiến Xương kiểm tra hệ thống đường dây và thiết bị điện bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn cho các trạm bơm tiêu khi có mưa úng xảy ra.

THANH HUỖN
(Đài TTTH Kiến Xương)

HƯNG HÀ

Thuận lợi khi đăng ký và cấp biển số xe tại cơ sở

(Xem trang 2)



Người dân xã Thái Phương (Hưng Hà) làm thủ tục đăng ký xe mô tô tại Công an xã.